



บันทึกข้อความ

สวนราชการ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร โทร. ๑๑๘๔-๑๑๘๕

ที่ ขน ๐๐๓๒.๒๐๒/ ๒๔๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร

### ๑. เรื่องเดิม

การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment: MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (MOIT ๒๒) กำหนดให้หน่วยงานมีการแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนด

### ๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

๒.๑ โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ออกประกาศโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และได้แจ้งเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติเพื่อให้ปลอดจากปัญหาการถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒.๒ เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๒๒ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานของหน่วยงานโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรอนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ สิงหาคม ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร (ช่องประชาสัมพันธ์ ITA)

จึงเรียนมาโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง

(นางสาวจันทพร มั่นทวย)  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

(นายภาสิตี อนุพันธ์ไพบูลย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ  
และสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นางอังคณา อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร